



(กสทช.)

บันทึกเลขที่

กทช1003.10.551.2558

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๓๘๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๕๕๑

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓ ของการประชุม กทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการ กทช. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ผมได้แสดงความคิดเห็นแตกต่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ดังนี้

“๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปัญหาหลายด้าน จึงสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการของผู้ให้บริการในช่วงระยะเวลาการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ประกอบกับมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. ดังกล่าว มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำมาบังคับใช้กับกรณีการสิ้นสุดสิ้นสุดสัญญาสัมปทานระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในเร็ววันนี้ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐจากปัญหารายได้ที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเช่นกัน ดังนั้นในขั้นนี้จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการการแก้ไขประกาศฯ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอมา ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ ต่อเมื่อผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วยังคงสามารถพิจารณาเนื้อหาในรายละเอียดของร่างประกาศฯ ได้

๒. ผมมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาฐานอำนาจตามกฎหมายของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตั้งแต่ต้น ดังนั้น แม้ผมจะเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ ก็ไม่ใช่ที่ผมเห็นชอบว่าประกาศ กสทช. ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และการแก้ไขร่างประกาศฯ ในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศนี้เกิดขึ้นมาได้ แต่เป็นการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุดเท่านั้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๓ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.